

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญและภาวะเศรษฐกิจทั่วไป

- ดัชนีผลผลิตการก่อสร้าง เดือน มี.ย.61 กลุ่มยูโรโซน (EA 19) และกลุ่มสหภาพยุโรปทั้งหมด (EU28) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.6 MoM ตามลำดับ ประเทศที่เพิ่มมากที่สุด ได้แก่ ฮังการี (7.2) สโลวาเกีย (4.5) ฝรั่งเศส (3.8) เป็นต้น ส่วนประเทศที่ลดมากที่สุด ได้แก่ สโลวีเนีย (-5.0) เยอรมันนี (-3.2) เป็นต้น เมื่อเทียบ YoY กลุ่ม EA19 และ EU28 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 และร้อยละ 2.7 MoM ตามลำดับ ประเทศที่เพิ่มมากที่สุดได้แก่ ฮังการี (28.3) โปแลนด์ (24.2) สาธารณรัฐเช็ก (8.9) เป็นต้น ส่วนประเทศที่ลดลงมากที่สุด ได้แก่ บุลกาเรีย (-2.9) เป็นต้น
- สหราชอาณาจักร (ส.อ.) มีสัดส่วนหนี้สาธารณะ ว่า ปังบประมาณ 2561/62 (1 เม.ย.-31 ก.ค.61) (ไม่นับรวมหนี้ในสถาบันการเงินของรัฐ) อยู่ที่ระดับร้อยละ 84.3/GDP ลดจากร้อยละ 86.0 /GDP YoY แต่ถ้ารวมหนี้ในสถาบันการเงินคิดเป็นร้อยละ 97.0/GDP
- อัตราผลกำไรเฉลี่ยประจำไตรมาส 1 ปี 2018 ของบริษัทในภาคบริการของสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นสัดส่วนใหญ่ที่สุดของเศรษฐกิจอยู่ในระดับต่ำที่สุดในรอบกว่า 4 ปี โดย net rate of return ของบริษัทในภาคบริการอยู่ที่ร้อยละ 17.2 ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่อยู่ ณ ระดับร้อยละ 18.4 สอดคล้องกับข่าวการล้มละลายของบริษัทค้าปลีกอย่าง Toys ‘R’ Us U.K., Maplin Electronics และ Poundland ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทในภาคการผลิตก็มีอัตราผลกำไรเฉลี่ยที่ลดลงเช่นกัน โดยอยู่ที่ร้อยละ 15 ในไตรมาสแรกของปี 2018 ลดจากร้อยละ 15.9 ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2017 อย่างไรก็ตามระดับดังกล่าวยังคงอยู่สูงเป็นอันดับที่ 3 นับตั้งแต่ปี 1997 สอดคล้องกับการสำรวจของ IHS Markit ที่พบว่าบริษัทในภาคการผลิตยังคงมีความมั่นใจในระดับสูงตามการส่งออกที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากผลของการอ่อนค่าของเงินปอนด์ (อัตราผลกำไร/net rate of return ในที่นี้แสดงกำไรเป็นร้อยละเทียบกับเงินทุนที่ใช้ในการผลิต)
- นาย Heiko Maas รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยอรมนี เรียกร้องให้สร้างระบบการชำระเงินแบบใหม่ที่เป็นอิสระจากประเทศสหรัฐฯ โดยนาย Maas กล่าวว่า สหภาพยุโรปไม่ควรยอมให้สหรัฐฯ กระทบการใดๆ ที่ “over our heads and at our expense” ดังนั้นอียูจึงควรเพิ่มอิสระให้กับตนเองโดยการจัดตั้ง European Monetary Fund รวมถึงสร้างระบบ Swift ที่เป็นอิสระขึ้นมา ทั้งนี้ความเห็นของนาย Maas มีขึ้นหลังจากความพยายามในการรักษาข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านของอียูต้องเผชิญกับความยากลำบากเนื่องจากบริษัทต่างๆ ถูกแรงกดดันจากสหรัฐฯ ให้ระงับการทำธุรกิจกับประเทศอิหร่าน รวมถึงSwift ที่ต้องตัดธนาคารของอิหร่านออกจากระบบมีฉะนั้นนี้อาจต้องเผชิญกับมาตรการลงโทษจากสหรัฐฯ นอกจากนี้ นาย Maas ยังเรียกร้องให้อียูมีความสัมพันธ์แบบ “balanced partnership” กับสหรัฐฯ โดยอียูจะมีหน้าที่อุดช่องว่างต่างๆ ที่เกิดจากการถอนตัวออกจากสังคมโลกของสหรัฐฯ รวมถึงหามาตรการต่อต้านหากสหรัฐฯ ดำเนินการใดๆ ที่มีลักษณะก้าวร้าวจนเกินขอบเขต

- [บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือราย S&P ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศตุรกีลงสู่ระดับ B+ จากเดิมที่ระดับ BB- ในช่วงคว่ำวันศุกร์ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับ investment grade 4 ระดับ เทียบเท่ากับประเทศ อาเจนติน่าและกรีซ](#) โดย S&P ระบุว่าเงินลีราตุรกีที่อ่อนค่าลง อัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง และบัญชีเดินสะพัดที่ติดลบ เป็นจุดอ่อนสำคัญของตุรกี อีกทั้งเงินลีราตุรกีที่อ่อนค่ายังส่งผลกดดันต่อภาคธุรกิจซึ่งมีหนี้สินในระดับสูงและอาจก่อให้เกิด ความเสี่ยงต่อภาคธนาคารของตุรกี
- [รัฐบาล ส.อ. ตั้งเป้าจะเพิ่มการส่งออกเป็นร้อยละ 35 ของ GDP ซึ่งเป็นกลยุทธ์ใหม่ที่มุ่งเพิ่มการค้ากับประเทศอื่นๆ หลังออก จากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป](#) โดย Department for International Trade ซึ่งถูกก่อตั้งขึ้นหลังการลง ประชามติ Brexit เมื่อมิถุนายน 2016 ประเมินว่ามีธุรกิจจำนวนกว่า 400,000 รายที่เชื่อว่าตนเองมีศักยภาพมากพอที่จะเป็น ผู้ส่งออกแต่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ โดยบริษัท ส.อ. ส่งออกสินค้าและบริการอยู่ที่ร้อยละ 30 ของ GDP ส่วนนาย Liam Fox รมต.กระทรวงการค้าต่างประเทศ กล่าวว่ารัฐบาล ส.อ. มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้บริษัทต่างๆ สามารถขยายตลาดและเติบโตได้ ในเวทีโลกผ่านเครือข่ายการค้าระหว่างประเทศ โดยจะใช้เครือข่ายด้านการค้าระหว่างประเทศและเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึง การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ส่งออก เพื่อเป็นมาตรการที่ช่วยผลักดันให้ธุรกิจทำการส่งออกได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ อียูเป็นคู่ค้าที่ ใหญ่ที่สุดของ ส.อ. คิดเป็นร้อยละ 44 ของการส่งออกในปี 2017
- [นาง Angela Merkel นายกรัฐมนตรีเยอรมนี กล่าวว่า ตนให้ความสำคัญกับตำแหน่งประธาน European Commission มากกว่าตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารกลางยุโรป \(ECB\)](#) ซึ่งความเห็นดังกล่าวอาจส่งผลให้อาสาที่ นาย Jens Weidmann ผู้ว่าการธนาคารกลางเยอรมนีจะได้รับตำแหน่งผู้ว่าการ ECB แทน นาย Mario Draghi ที่จะครบกำหนดวาระ ในเดือนตุลาคม ปี 2019 ลดน้อยลง อย่างไรก็ตาม นาย Weidmann ถูกจับตามองว่าเป็นผู้เข้าชิงหลักในตำแหน่งผู้ว่าการ ECB ส่วนหนึ่งเนื่องจาก ECB ยังไม่เคยมีผู้ว่าการที่มาจากเยอรมนีทั้งที่เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป โดยหลังหารือกับนาง Merkel นาย Weidmann พร้อมทั้งจะเป็นตัวแทนจากเยอรมนี หากเยอรมนีตัดสินใจส่งตัวแทนเข้าชิง ตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ นาง Merkel พร้อมทั้งจะแลกตำแหน่งผู้ว่าการ ECB กับตำแหน่งอื่นๆ ที่เอื้อกับ broader European integration มากกว่า
- [รัฐบาล ส.อ. กล่าวว่า ชาวอังกฤษที่อาศัยอยู่ในอียูอาจสูญเสียการเข้าถึงบัญชีธนาคารใน ส.อ.หากผลการเจรจา Brexit ออกมา ในรูปแบบ no-deal และการดำเนินธุรกิจในยุโรปอาจถูกตัดขาดจากธนาคารเพื่อการลงทุนในลอนดอนและอาจสูญเสียการ เข้าถึงบริการด้านสินเชื่อ เงินฝาก และประกัน](#) โดยเอกสารรายละเอียด contingency plan ระบุว่า หาก ส.อ. ออกจากอียู แบบไม่มีtransition deal การพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพียงฝ่ายเดียว อาจสามารถลดผลกระทบต่างๆ ได้เพียงระดับหนึ่ง เท่านั้น เนื่องจากหากชาวอังกฤษที่อาศัยอยู่ในอียูไม่สามารถเข้าถึงบัญชีธนาคารใน ส.อ.ได้จะทำให้ไม่สามารถได้รับบำนาญ หรือเงินเดือน อีกทั้งจะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายผ่านบัตรต่างๆ เวลาเดินทางไปยุโรปเพิ่มมากขึ้น เพราะหากไม่มีข้อตกลงระหว่าง ส.อ.และอียูจะทำให้ไม่มีข้อตกลงการยกเว้นค่าธรรมเนียมข้ามพรมแดน ซึ่งปัจจุบันอียูได้มีการจำกัดค่าธรรมเนียมที่กลุ่มลูกค้า รายย่อยต้องจ่ายสำหรับการทำรายการผ่าน debit และ credit card ทั้งนี้ รัฐบาล ส.อ.จะมอบหมายให้ผู้ควบคุมกฎ เช่น ธนาคารกลางอังกฤษ หรือ Financial Conduct Authority เข้ามาดูแลเพื่อบรรเทาผลกระทบกรณี no-deal Brexit อย่างไรก็ตาม อียู กล่าวว่า ในกรณีที่ไม่มีมาตรการจากทางอียู ลูกค้าใน European Economic Area จะไม่สามารถใช้บริการที่เป็น UK-based investment banks ได้และเป็นหน้าที่ของธนาคารและบริษัทประกันที่ต้องเตรียมตัวรับมือกับ Brexit เอง เช่น การเปิดสาขาใหม่ในอียู

ความคืบหน้าการเจรจา Brexit

- ระยะเวลา 15 ปี การยอมให้ ส.อ. อยู่ใน Single market ในด้านสินค้าเพียงอย่างเดียวจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของอียู เทียบเท่ากับกรณี no-deal หรือคิดเป็นร้อยละ 8-9 ของ GDP อย่างไรก็ตามรายงานดังกล่าว ไม่ได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ ออกมาแต่อย่างใด โดยคณะกรรมการยุโรปได้รับการประสานงานในระดับ "highest level" จาก ส.อ. เนื่องจากรายงานดังกล่าวจะส่งผลเสียอย่างมากต่อข้อเสนอ Brexit และสถานการณ์ทางการเมืองของนาง Theresa May
- อียูคาดว่าจะมีการจัดการประชุมสุดยอดผู้นำอียูในเดือน พ.ย.ศกนี้เพื่อพิจารณาข้อตกลงเรื่อง Brexit ที่ยังไม่ได้ออกสรุกับ ส.อ. ซึ่งช้ากว่ากำหนดการอย่างไม่เป็นทางการในเดือน ต.ค. โดย ส.อ.และอียูเริ่มกลับมาเจรจากันอีกครั้งในประเด็นดังกล่าวหลังผ่านการหยุดพักช่วงฤดูร้อน แต่ก็มองว่าเป็นเรื่องยากที่จะสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ภายในเดือน ต.ค.นี้ โดยก่อนหน้านี้ การประชุมในวันที่ 18-19 ต.ค. ถูกมองว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการทำข้อตกลง Brexit และมีเวลาเพียงพอสำหรับกระบวนการให้สัตยาบันจากประเทศสมาชิกในอียูและรัฐสมาชิก อียู อย่างไรก็ตาม การเจรจาอาจเลื่อนไปจนถึงเดือน ธ.ค.ได้ จากประเด็นความขัดแย้งในเรื่องการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบที่ชายแดนระหว่างสาธารณรัฐไอร์แลนด์และไอร์แลนด์เหนือ ทั้งนี้ หากไม่สามารถสรุปข้อตกลงกันได้ภายในสิ้นปีนี้จะทำให้ธุรกิจเริ่มมีการใช้ contingency plan
- นาย Roberto Azevedo - Director General ของ WTO กล่าวเตือน ส.อ. มีความเสี่ยงที่อาจเกิดความตึงเครียดทางการค้าขึ้นหากเกิดกรณี no-deal Brexit เนื่องจากเป็นไปได้ยากที่สหราชอาณาจักรจะสามารถเจรจาตกลงในประเด็นกำแพงภาษีและโควตากับประเทศสมาชิก WTO อื่นๆ ได้ภายในเดือน มี.ค. 2019 ซึ่งเป็นเวลาที่ ส.อ.ต้องออกจากอียู โดย นาย Azevedo ระบุว่า ประเทศอื่นๆ จะพยายามเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือเพิ่มโควตาสินค้าต่างๆ หากมองเห็นโอกาสที่สามารถทำได้ และหากไม่มีข้อตกลง Brexit อียูจะไม่สามารถยกเว้นภาษีนำเข้าให้แก่ สอ.เพียงประเทศเดียวได้ เนื่องจากการกระทำดังกล่าวจะไม่เป็นธรรมแก่ประเทศสมาชิก WTO อื่นๆ อย่างไรก็ตามกรณี no-deal Brexitจะไม่ร้ายแรงถึงขนาดที่ทำให้การค้าต่างๆ หยุดชะงักลง
- กระทรวงการคลัง ส.อ.ระบุว่า พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยประเทศต่างๆ ในอียูจะไม่ถือว่าเป็นสินทรัพย์ไร้ความเสี่ยงสำหรับธนาคารต่างๆ ใน ส.อ.อีกต่อไป หากเกิดกรณี no-deal Brexit ซึ่งจะทำให้การซื้อขายพันธบัตรรวมถึงตราสารอนุพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน ส.อ. มีต้นทุนที่สูงขึ้น นอกจากนี้ Brexit ยังส่งผลกระทบต่อเกณฑ์ด้านสภาพคล่องของธนาคาร โดยธนาคารจากอียูที่ดำเนินกิจการใน ส.อ.จะไม่สามารถนับรวมสภาพคล่องของบริษัทแม่ในอียูเป็นส่วนหนึ่งในสภาพคล่องของตนได้อีกต่อไป อีกทั้งต้องอยู่ภายใต้เกณฑ์ด้านสภาพคล่องแบบใหม่ซึ่งถูกกำกับดูแลโดย Prudential Regulation Authority

(ข้อมูลระหว่างวันที่ 20-24 สิงหาคม 2561)